



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13196

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 17.57 Ad Value: 15,813

PRValue (x3): 47,439

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เตือนชาวสวนยางพาราอย่าเร่งเทขายถ้ายังไม่ได้ราคา

กยท.เตือนชาวสวนยางพาราอย่าเร่งเทขายถ้ายังไม่ได้ราคา

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ยางพาราช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งผู้ประกอบการชะลอการซื้อขายยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งความรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคายางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหากราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคายางได้ ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ กยท.กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคายาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงคืออยู่ แม้ว่าราคายางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคายางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” ดร.ธีรชัย กล่าวท้าย



กรุงเทพฯ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10487

หน้า: 7(ขา)

Col.Inch: 29.10 Ad Value: 42,195

PRValue (x3): 126,585

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชงครม.ช่วยชาวสวนรับราคายางวูบ

ชงครม.ช่วยชาวสวนรับราคายางวูบ

กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอ

4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางหลังราคายางวูบ ทั้งหนุนสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาทขยายโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และบัพเฟอร์ฟันด์

พล.อ.ฉัตรชัย สุริยกุลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 13 มิ.ย.นี้ จะเสนอ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยประกอบด้วย 1. มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชย 300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากกระบได้ 2 แสนตันในปี 2560

2. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ออกไปอีก 1 ปี

3. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน เพื่อรองรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และ 4. มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือบัพเฟอร์ฟันด์ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

“ข้อเท็จจริงในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปิดกรีดยาง ทำให้เป็นธรรมดาที่ระดับราคายางในตลาดจะมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทหารือกับ 5 ผู้ส่งออกยางใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ให้มีการบิดเบี้ยวกลไกตลาด ผ่านการใช้เทคนิคของผู้ซื้อ ให้ราคาเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งจากนี้ไปเชื่อว่า ราคายางจะมีทิศทางที่ดีมา” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ใน 4 มาตรการที่จะเสนอ ครม. ทั้ง 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือ รวมทั้ง กยท. ได้ส่งหนังสือไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อนัดประชุมวาระพิเศษในเดือนนี้ ถึงการออกมาตรการงดการส่งออกยางพารา พร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ เพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้น

จากการติดตามสถานการณ์ราคายางของ กยท. พบว่าตลาดได้ตอบสนองเชิงบวกต่อการดำเนินการในภาพรวม ส่งผลให้ราคายางพาราในวันที่ 8 มิ.ย. มีการปรับตัวสูง โดยราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.14 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) อยู่ที่ 54.78 บาทต่อกก.

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อกก. อยู่ที่ 57.60 บาทต่อกก. และยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดส่งออกท่าเรือคลองเตย กรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90 บาทต่อกก. อยู่ที่ 61.70 บาทต่อกก.

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>สยามรัฐ</p> <p>Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 1,050</p>	<p>Section: First Section/เศรษฐกิจ / ต่างประเทศ</p>	<p>วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560</p> <p>หน้า: 7(บนขวา)</p>
		<p>ปีที่: 67 ฉบับที่: 23419</p> <p>Col.Inch: 35.06 Ad Value: 36,813 PRValue (x3): 110,439</p>	
<p>หัวข้อข่าว: การยางฯ ตั้งงบ 2.56พันล. ปลอยเงินกู้ชาวสวน ดบ.ต่ำ</p>			

ตั้งวงเงิน 2.56 พันล้าน เตรียม
ปล่อยกู้ชาวสวนยาง หนุนประกอบอา
ชีพ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ผู้ว่า
การยางฯ เผยคิดดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่ 1 -
4% แล้วแต่ประเภทการกู้

นายอีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการ
ยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะ
กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เห็น
ชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินให้กู้ยืมกอง
ทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(3)
หมวดที่ 1 เงินให้กู้ยืม โดยการจัดสรร
เงินให้กู้ยืมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้
ประกอบกิจการยาง เป็นเงินงบประมาณ
ที่มาจากมาตรา 49(3) ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ
ยาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประ
กอบอาชีพการทำสวนยาง ค่าใช้จ่ายสำ
หรับปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปร
รูป การตลาด อุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตผลิต
ภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้ยาง รวม
ไปถึงการค้าเนิ่นการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ยางพารา ซึ่งในภาพรวม เงินทุนกู้ยืม
นี้คาดว่าจะช่วยในการพัฒนายางพารา
ทั้งระบบและการรักษาเสถียรภาพราคา
ยางในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามในส่วนการคิดอัตรา

การยางฯ ตั้งงบ 2.56พันล. ปล่อยเงินกู้ชาวสวน ดบ.ต่ำ



อีรัช สุขสะอาด

ดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนด
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรชาวสวน
ยาง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 สำหรับ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 2
ระยะ คือ ในระยะเริ่มต้น/พัฒนา คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และในระยะก้าวหน้า
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ในส่วนของผู้
ประกอบกิจการยาง กำหนดอัตราดอกเบี้ย
ออกเป็น 3 อัตรา คือ ดอกเบี้ยสำหรับผู้

ประกอบกิจการยางประเภทบุคคลธรรมดา
ร้อยละ 2.5 ส่วนประเภทวิสาหกิจชุมชน
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 และ ประเภท
นิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4

ด้านประเภทการกู้เพื่อแปรรูปเพิ่ม
มูลค่าสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง คิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางทั้งในระยะเริ่มต้น พัฒนา
และระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1 และสำหรับผู้ประกอบกิจการยาง
แบ่งเป็นประเภทบุคคลธรรมดา คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ประเภทวิสาหกิจชุมชน
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และ ประเภท
นิติบุคคลคิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กยท.
ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ยางพารา มาตรา 49(3) เงินให้กู้ยืม เป็น
เงิน จำนวน 2,567 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้
พร้อมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบกิจการยางที่ได้ยื่นทะเบียนกับ
กยท.และประสงค์จะกู้เงินทุนดังกล่าวเพื่อ
พัฒนาการทำสวนยางพัฒนาคุณภาพยาง
พารา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และธุรกิจยาง
พารา ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้แล้ว โดย
สามารถยื่นคำขอู้ได้ทันทีที่ กยท.ทุกจ
ังหวัดและทุกสาขาทั่วประเทศ

5เสื้อปิดทูปยาง ไ้ยราคาต่ำดิ่ง

บัจจัยใน-นอก'ปท.
ปธ.กยท.ขอเวลาแก้
ไม่พุงเรียก5บ.ถกอีก
ชาวสวนเงินวูบ400ล.

ราคายางทั่วประเทศกระเตื้องขึ้น
เล็กน้อย แขนงนำสวนยางไว้อย
แผนปล่อยข่าวผ่านโซเซียลยาง
ไร้คุณภาพ บริษัทยางยักษ์ใหญ่
ไม่รับซื้อ เผยลัปดาห์เดียวลดฮวบ
17 บาท (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ทูปยาง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้
สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประมูลซื้อ
ขายยางพาราที่ตลาดกลางยางพาราในภาคใต้

ข้อเรียกร้อง เครือข่ายชาวสวนยางใต้

ที่มา : เครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 6 จังหวัดภาคใต้

- 1 ให้นำหน่วยงานรัฐใช้ยาง
40% ของปริมาณยาง
ที่ออกสู่ตลาด และ
ปรับให้ใช้เพิ่มขึ้นทุกปี
- 2 ให้ กยท.เร่งจัดตั้งโรงงาน
ผลิตยางล้อรถยนต์
- 3 ให้ปรับปรุงวิธีการ
ซื้อขายยางในตลาดกลาง
• ให้ประกาศราคาซื้อขาย
ก่อนแจ้งปริมาณยาง
ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 2 ชม.
- 4 ให้บทวนโครงการประชารัฐ
ที่ให้มีบริษัทส่งออกยางรายใหญ่
ซื้อขายยางพารากับสถาบัน
เกษตรกรโดยตรง
- 5 ให้ กยท.และรัฐบาลบังคับใช้
กม.ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการยาง
อย่างเคร่งครัด
• ให้เอาผิด บ.ยักษ์ใหญ่
ผู้ส่งออกที่จับมือกับกตราคา
และปล่อยข่าวยางไม้ได้คุณภาพ
- 6 ให้รัฐบาลเร่งนำ พ.ร.บ.กยท.
ตามมาตรา 49(3) เกี่ยวกับ
การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
พัฒนาสถาบันเกษตรกรมาใช้
ภายใน 1 เดือน

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic(08.06.17)



มติชน
กรอบเช้า
Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 1 4334

หน้า: 1 (บนขวา), 12

Col.Inch: 129.26 **Ad Value:** 200,353

PRValue (x3): 601,059

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 5 เสือปิดทุบยางโอบยราคาดำตั้ง บัจฉิย์ใน-นอก'ปท.ปศ.กยท.ขอเวลาแก้

ที่ตลาดโคออป จ.สุราษฎร์ธานี พบว่าไม่มียางเข้าตลาด เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ส่วนที่ตลาดหาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคาขยับขึ้นก็โลกรัมละ 29 สตางค์ ได้ราคา 53.64 บาท มีปริมาณยางเพียง 1,340 กก. ลดจากรวันก่อน 3,680 กก. และที่ตลาดจันดี จ.นครศรีธรรมราช ราคาขึ้นก็โลกรัมละ 1.46 บาท เป็น 54 บาท ปริมาณยาง 1,000 กก. ลดลง 1,400 กก. รวม 3 ตลาดทั้งวันมียางแผ่นดิบขายเพียง 2,340 กก. ลดลง 9,880 กก. ลดลง 1.50 บาท โดยมีราคาเฉลี่ย 52.91 บาท ราคาเฉลี่ยลดลง 12 สตางค์ ส่วนราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานหาดใหญ่ก็โลกรัมละ 52.00 บาท

ที่ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ราคายางแผ่นดิบก็โลกรัมละ 53.64 บาท ปรับเพิ่ม 0.29 บาท ทั้งนี้ราคายางปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจากราคาก็โลกรัมละ 70 บาทเศษ รวมทั้งราคาน้ำยางสดในตลาดท้องถิ่นปรับลดลงต่อเนื่อง ทำให้สมาคมยางพาราจังหวัดสงขลา แคนนำเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสงขลา อยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหว

นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาราคายางพาราคต่ำต้องหาทางแก้ไขไม่ให้กลับไปอยู่ที่ 3 ก็โลกรัม 100 บาท เพราะราคายางในท้องถิ่นเหลือก็โลกรัมละ 47-48 บาท ขณะที่ราคาในตลาดกลางอยู่ที่ 50-51 บาท อยากให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 ประกาศน้ำยางแผ่นดิบในสต็อก 1 แสนตัน ที่เก็บไว้ออกมาทำถนนให้หมด เชื่อว่าจะทำให้ราคายางในตลาดขึ้นทันที และพวกพ่อค้าส่งออกจะได้ไม่ฉวยโอกาสอ้างว่ายังมียางในสต็อกอยู่

นายสมพงษ์ ราชสุวรรณ แคนนำเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ราคายางตกต่ำมีผลจากใช้วิธีการเดิมทุบราคายาง โดยครั้งนี้มีการทำงานแบบวางแผนไว้ล่วงหน้า ช่วงแรกให้คนออกปุ๋ยเคมีฆ่าผ่านโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ต่างๆ ปล่อยข่าวว่าบริษัท บริจิสโตนไม่ยอมรับยางจากสถาบันเกษตรกร เพราะความยืดหยุ่นความสปริงไม่มี ปล่อยข่าวต่อเนื่องกัน 2-3 วันก็ได้ผล หลายบริษัทประกาศไม่รับยางจากสถาบันเกษตรกร จากนั้นบริษัทรับซื้อยางประกาศราคาตัวเอง

ออกมาที่ต่ำกว่าราคากลางถึง 2-5 บาท เป็นที่มาของราคายางตกต่ำในครั้งนี้ ส่วนราคาจะตกลงไปกว่านี้หรือไม่ขึ้นกับผู้นำประเทศว่าจะยอมให้กลไกทุบราคายางดำเนินต่อไปหรือไม่ เพราะมีคนกลางที่บิดเบือนกลไกตลาดอยู่ และจะทำกำไรด้วยวิธีนี้เสมอ

"รู้กันว่าเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมามีหลายบริษัทขาดทุนเพราะเก็งตีมันต์-ชีพหลายไม่ถูก ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ขาดทุน ปีนี้หลายบริษัทจึงใช้วิธีทุบราคายางเพื่อเอาคืน เรื่องนี้คนได้ประโยชน์คือพ่อค้าคนกลางส่งออก เพราะส่งออกราคาดี แต่กลับมามีบิดเบือนกลไกราคาในประเทศให้ตกต่ำเพื่อเก็งกำไรมหาศาล วิธีการทุบราคาที่เกิดขึ้นส่งผลให้สถาบันเกษตรกรที่อยู่กลางน้ำได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากเข้ามาแพง แต่ต้องขายขาดทุน โดยปริมาณผลผลิตทั้งระบบของสถาบันเกษตรกรเฉลี่ย 1 ล้านตันต่อปี และจากการบิดเบือนราคาทำให้รายได้เกษตรกรที่ผ่านสถาบันหายไปร้อยละไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท" นายสมพงษ์กล่าว

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สาขাত্রัง) เปิดแถลงข่าว ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทบทวนโครงการพระราชดำริน้ำผู้แปรรูปปลายน้ำมาเจอกับกลางน้ำ คือ กลุ่มชุมชนเกษตรกร และห้ามนำบริษัทคนกลางเข้ามาเจอผู้ประกอบการกลางน้ำ จะเป็นการไปตัดขั้นตอน ทำให้ยางของผู้ประกอบการกลางน้ำ คือ ยางของเครือข่ายเกษตรกร แทนที่จะเข้าตลาดกลางยางพาราตามระบบ แต่กลับไปเพิ่มคนกลางเข้ามาอีกช่วงต่อหนึ่งแล้วข้ามระบบที่เป็นอยู่เดิม ในช่วงราคาผันผวน รัฐบาลสามารถใช้บริการบริษัทหรือสมาคมผู้ค้ายางพาราไทย เรียกไปคุยเพื่อขอให้ช่วยเรื่องราคาได้ แต่ทำไมปล่อยให้ราคาคกลงมามากขนาดนี้ ภายในสัปดาห์เดียวลดลง 17 บาท จากผลผลิตยางทั่วประเทศ 40 ล้านกิโลกรัมต่อวัน มีส่วนต่างจากราคาที่ตกต่ำรายได้เกษตรกรหายไปกว่า 400 ล้านบาท ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เครือข่ายจะประชุมกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อกำหนดทำที่ จากนั้นยื่นหนังสือถึงนายกฯและผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

ที่ จ.พะเยา นายสาย อินคำ คณะกรรมการยางพาราแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า มีกระแสปล่อยข่าวว่าน้ำยางพาราสดชนิดชั้นผสมแอมโมเนียว่าเป็นน้ำยางไม่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นน้อย ทำให้เอกชนที่รับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปทำยางรถยนต์บางบริษัทไม่รับซื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ขายน้ำยางสดพบภาวะราคาตกต่ำอย่างน่าเป็นห่วง เป็นกลวิธีเหมือนเหตุการณ์ในอดีต เป็นวิธีการเดิมๆ ของกลุ่มทุนในธุรกิจยางพาราที่สร้างสถานการณ์ขึ้น เพื่อต้องการถ่วงราคายางพาราจกนั้นกลุ่ม 5 เสือส่งออกยางพาราจะถือโอกาสกว้านซื้อทั้งน้ำยางสด ยางก้อนถ้วย เพื่อเก็บไว้ทำราคากับคู่ค้าต่างประเทศ เป็นวิธีการปกติของผู้ไม่มีจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องการเพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นขณะที่ กยท.และรัฐบาลไม่ไหวตัวตรวจสอบและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มองความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นกลไกตลาด

"ทางออกของปัญหายางยังยืนยง ทำให้ราคามีเสถียรภาพ คือ การใช้ยางพาราภายในประเทศ คสช.มีมาตรา 44 สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราทั้งประเทศได้" นายสายกล่าว

นายสุพจน์ วงศ์ใจ กรรมการเครือข่ายเกษตรกรยางพารา ต.เชียงแรม อ.อุซาง จ.พะเยา อดีตกรรมการเครือข่ายยางพาราจังหวัดพะเยา กล่าวว่า แนวโน้มของราคายางพาราจะลดลงอีกต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา เป็นต้นฤดูกาลเปิดกรีต ราคาลงไปแล้วกว่า 10 บาท คาดว่าจะลงไปอีก เพราะมีการวางกลเกมในธุรกิจยางพารา กดราคาให้ต่ำแล้วซื้อเก็บจากเกษตรกร เมื่อกลุ่มทุนมียางในมือมากพอ จะเจรจาซื้อต่างประเทศเพื่อทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 เดือน ขายได้มหาศาล เป็นเช่นนี้ทุกปี

นายอนุศาสตร์ สุริยา กำนัน ต.อุซาง อ.อุซาง จ.พะเยา กล่าวว่า มีพ่อค้าเอกชนรายหนึ่งมาเปิดลานรับซื้อยางก้อนถ้วยบริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านฮวก เพื่อรับซื้อยางก้อนถ้วยและยางสำหรับทำเครปจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ราคาดีกว่าพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย กก.ละ 1 บาท เกษตรกรจึงนิยมนำมาขายกันมากขึ้น และขณะนี้ยังมี การเปิดรับซื้อต่อเนื่อง ลำสุตราคายาก่อน



มติชน
กรอบข่าว
 Matchon (Mid-Day)
 Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560
ปีที่: 40 **ฉบับที่:** 14334 **หน้า:** 1(บนขวา), 12
Col.Inch: 129.26 **Ad Value:** 200,353 **PRValue (x3):** 601,059 **คลิ๊ป:** ลีลี
หัวข้อข่าว: 5เสือปิดทูปยางโบายราคาต่ำดิ่ง บังจัจัยใน-นอก'ปท.ป.ช.กยท.ขอเวลาแก้

ถัวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เอกชนรับซื้อราคา กก.ละ 25-26 บาท แต่หากจะเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างไม่ลำบาก คือ กก.ละไม่ต่ำกว่า 30 บาท ส่วนยางพาราแผ่นดิบไม่ควรถ่ำกว่า 70-80 บาท พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เมื่อบายวันที่ 7 มิถุนายน กยท.ได้เชิญผู้ส่งออกยางพารา 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัท ไทยอัสรับเบอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ศรีตรงแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด มหาหรือจากกรณีที่มีข้อร้องเรียกจากเกษตรกรถึง 5 บริษัทได้ทำการทูลราคาในตลาดจนทำให้ราคายางลดลงกว่า 20% ซึ่งหลังการหารือครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้นหลังจากนี้ราคายางน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับว่าราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ลดลงผิดปกติ และในที่ประชุมได้สอบถาม 5 เสือยางพาราแล้วทั้ง 5 รายยืนยันไม่ได้กีดราคา แต่ราคาลดลงผิดปกติมีการวิเคราะห์ว่ามีหลายสาเหตุทั้งภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งหลังคุยแล้วจะมีการคุยอีกครั้ง หากมาตรการที่ใช้แล้วไม่เป็นผลจะเรียก 5 เสือหารืออีกครั้ง

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับผู้ส่งออกทั้ง 5 ราย เห็นตรงกันว่า การที่ราคายางพาราร่วงลงอย่างหนักประมาณ 10-12 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีลักษณะที่ผิดปกติไม่เป็นไปตามกลไกราคาในตลาดโลก จาก

ข้อมูลผลผลิตยางพาราที่ออกสู่ตลาด ณ วันที่ 6 มิถุนายน มีเพียง 38,000 ตันเท่านั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งก็คาดการณ์ว่า ผลผลิตทั้งปีอาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมามีผลผลิตอยู่ที่ 4.4 ล้านตัน ถึง 5-20% เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปีที่ไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกชุกมากกว่าปีก่อนสวนทางกับความต้องการใช้ยางของตลาดโลกที่ยังมีอยู่มาก แต่ราคากลับไม่สามารถดันสูงขึ้นได้

นายธีรัชกล่าวว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กยท. เห็นตรงกันกับผู้ประกอบการว่าจะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาร่วงในครั้งนี้ ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจที่ต้องดำเนินการข่าวว่า ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ผลผลิตและความต้องการใช้ยางในตลาดโลกเป็นอย่างไร ให้แก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า รวมถึงเกษตรกร ให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความสับสนในตลาด หรือการปล่อยข่าวลือจากผู้ที่ไม่หวังดีต้องการทุบราคาในตลาดเพื่อช้อนซื้อยางในราคาถูก นอกจากนี้กยท.เตรียมเรียกผู้ผลิตอีก 2 ประเทศประกอบด้วย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อรวมกับไทยแล้ว จะเป็นผู้ผลิตยางสัดส่วนมากกว่า 90% มหาหรือร่วมกันภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยอาจมีมาตรการชะลอการขายยางพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศเพื่อดันราคายางในตลาดให้สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ทาง กยท.ยังมีมาตรการอื่นๆ อีกจำนวนมาก แต่จะไม่ขอลงรายละเอียดในมาตรการเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเชิงจิตวิทยาต่อราคายางในตลาดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการหารือกันครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 13.00 น. ใช้เวลาหารือนานร่วม 2 ชั่วโมง จึงออกมาแถลงข่าวผลการประชุมดังกล่าว



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:43

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ผ่นักผู้ประกอบการยางตกปัญหาราคาร่วงผิดปกติ



กยท.ผ่นักผู้ประกอบการยางตกปัญหาราคาร่วงผิดปกติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 การยางแห่งประเทศไทย นำโดย พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมหารือตัวแทนบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด หวังหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายางในตลาดโลกลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การเชิญผู้ประกอบการยางรายใหญ่ของประเทศมาร่วมหารือในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายางในตลาดโลกที่ลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก

“ไม่มีใครพูดได้ว่าราคายางจะดีหรือไม่ดี แต่ราคาจะต้องมีเสถียรภาพ ทุกคนต่างหวังว่าราคายางจะมีการขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ตอนนี้สถานการณ์เรียกว่ามีการลดลงอย่างผิดปกติ ซึ่งสาเหตุนั้นได้มีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากหลายปัจจัย โดยหลังจากได้มีการพูดคุยร่วมกันกับตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ จึงมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางที่ลดลง เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ กยท.จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีความจำเป็น หากมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่เกิดเสถียรภาพ ก็จะต้องเร่งหาแนวทางหรือมาตรการอื่นแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. มีหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานหาแนวทางที่ดีที่สุดให้แก่วงการยางพาราไทย ซึ่งนอกจากรับมือกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรแล้ว กยท. ยังได้เชิญผู้ประกอบการยาง มาร่วมหารือถึงที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ระยะเร่งด่วน ซึ่งในวันนี้ (7 มิ.ย. 2560) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า ราคายางพารา ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีความผิดปกติ เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปจะมีมาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคายางให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและเกิดเสถียรภาพมากขึ้น

ดร. ธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นลงของราคาเป็นเรื่องที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไป แต่การขึ้นลงของราคาอย่างรวดเร็วจนผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันราคาซื้อขายภายในประเทศมาจากการอ้างอิงราคาซื้อขายภายในตลาดล่วงหน้า เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาราคายางจะต้องเข้าไปแก้ไขทั้งในส่วนของตลาดซื้อขายปัจจุบันและในตลาดล่วงหน้าด้วย เพราะทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมด

“ในขณะที่ตลาดโลกยังคงความต้องการยางพารามาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้ก็เป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินที่มีการแข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งไม่นานก็จะย้อนกลับไปสู่จุดสมดุล แต่การที่ราคาลดลงเร็วอย่างผิดปกติ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุและหาแนวทางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคายางมีเสถียรภาพ” ผู้ว่าฯ กยท. กล่าว

ดร.ธัช ย้ำด้วยว่า สถานการณ์ขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากข่าวลือที่ไม่มีข้อมูลจริงอ้างอิง ทำให้ส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุน เพราะฉะนั้น มาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องของการเอาเงินเข้าไปแก้ไข แต่เป็นการช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นความจริงโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ยังมีมาตรการที่เป็นความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก อย่างเช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน ในขณะเดียวกันภายในประเทศจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กยท. และผู้ประกอบการยาง รวมถึง ทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพราคายาง

ด้าน นายไชยยศ สันเจริญกุล นายกษมาคมยางพาราไทย และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแองโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สืบเนื่องจากราคายางในตลาดโลกช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ลดลงแบบผิดปกติ เพราะฉะนั้นด้านผู้ประกอบการ และตัวแทนของภาคเอกชนผู้ประกอบการยางพารา จึงมาหารือปัญหาราคายางร่วมกันกับภาครัฐ และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายาง ทั้งนี้ ทุกคนยอมรับว่าราคายางลงผิดปกติ ทั้งที่ยางพาราไม่ได้ล้นตลาดมาก และพื้นฐานการใช้ยางไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด วันนี้จึงร่วมกันหารือ พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางให้มีเสถียรภาพที่ชัดเจน และจะเริ่มต้นทำทันที เพื่อดูแลให้ราคายางมีเสถียรภาพ

“ราคายางในตลาดโลกเดียวกัน กลไกก็จะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ส่วนตลาดล่วงหน้าถ้ามีผู้เข้าซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเยอะๆ ราคาเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้ว่าตลาดซื้อขายจริงได้ โดยตลาดล่วงหน้าของยางพารามีอยู่ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดสิงคโปร์ ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาดโตเกียว จึงไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนเป็นราคาเดียวได้ สำหรับกลุ่มพวกเรา 5 เสือ อยู่ในตลาดสินค้าที่มีการซื้อขายจริง ไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าแน่นอน ดังนั้น มาตรการที่ได้มีการร่วมประชุมหารือกันนี้ จะเป็นกลไกที่เราจะทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่ขณะนี้ไม่สามารถบอกให้ทราบได้ว่าจะใช้แนวทางและวิธีการอย่างไร” **นายกษมาคมยางพาราไทย กล่าว**ย้ำ



ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:44

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: **เรียกถก! กยท.หรือผู้ส่งออกเจาะปัญหาयरาคาร่วง เตรียมเดินหน้ามาตรการด่วน-สร้างเสถียรภาพ**

เรียกถก! กยท.หรือผู้ส่งออกเจาะปัญหาयरาคาร่วง เตรียมเดินหน้ามาตรการด่วน-สร้างเสถียรภาพ



updated: 08 มิ.ย. 2560 เวลา 19:32:20 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 การยางแห่งประเทศไทย นำโดย พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมหารือตัวแทนบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีดรงค์แอกโรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และบริษัท วงศ์มีณัติ จำกัด หัวหาแนวทางการ

แก้ปัญหาราคายาง ในตลาดโลกลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เผยว่า การเชิญผู้ประกอบกิจการยางรายใหญ่ ของประเทศร่วมหารือในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายาง ในตลาดโลกที่ลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก

“ไม่มีใครพูดได้ว่าราคายางจะดีหรือไม่ดี แต่ราคาจะต้องมีเสถียรภาพ ทุกคนต่างหวังว่าราคายางจะมีการ ขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ตอนนี้สถานการณ์เรียกว่ามีการลด ลงอย่างผิดปกติ ซึ่งสาเหตุหนึ่งได้ มีการวิเคราะห์ กันว่าเกิดจากหลายปัจจัย โดยหลังจากได้มีการพูดคุยร่วมกัน กับตัวแทนบริษัท เอกชนผู้ส่งออก ยางรายใหญ่ จึงมีการกำหนดแนวทางและมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาราคายางที่ลดลง เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ กยท.จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีความจำเป็น หากมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่เกิดเสถียรภาพ ก็จะต้องเร่งหาแนวทางหรือมาตรการอื่นแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการกยท. กล่าวว่า กยท. มีหน้าที่เป็นคนกลางในการประสาน หาแนวทางที่ดีที่สุดให้แก่ วงการยางพาราไทย ซึ่งนอกจากรับมือปัญหาความเดือด ร้อนและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรแล้ว กยท. ยังได้เชิญผู้ประกอบกิจการยาง มาร่วมหารือถึงที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากตัวแทนผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ ของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า ราคายางพารา ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีความผิดปกติ เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปจะมีมาตรการ ร่วมกันในการแก้ไขราคายางให้ กลับเข้าสู่ภาวะปกติและเกิดเสถียรภาพมากขึ้น

ดร. ธัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นลงของราคาเป็นเรื่องที่ เกิดจากการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไป แต่ การขึ้นลงของราคาอย่างรวดเร็วจะวนคิดปกติในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไข อย่างเร่งด่วน ปัจจุบัน ราคาซื้อขายภายในประเทศมาจากการ อ้างอิงราคาซื้อขายภายในตลาดล่วงหน้า เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาราคายางจะต้องเข้าไปแก้ไขทั้งในส่วน ของตลาดซื้อขาย ปัจจุบันและในตลาดล่วงหน้าด้วย เพราะทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมด

“ในขณะที่ตลาดโลกยังคงความต้องการยางพารามาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้ เป็นเพียงใน ระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะ เป็นค่าเงินที่มีการแข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งไม่นานก็จะ ย้อนกลับไปสู่จุด สมดุล แต่การที่ราคาลดลงเร็วอย่างผิดปกติ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุและหาแนวทาง เพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคา ยางมีเสถียรภาพ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธัชชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า สถานการณ์ขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจาก ข่าวลือที่ไม่มีข้อมูลจริงอ้างถึง ทำให้ ส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุน เพราะฉะนั้น มาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องของการ เอาเงินเข้าไปแก้ไข แต่เป็นการช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นความจริงโดย ทั่วกัน ทั้งนี้ ยังมีมาตรการที่เป็นความร่วมมือ ของประเทศผู้ส่งออกระดับโลก อย่างเช่น ข้อตกลง เรื่องการจำกัดการส่งออก แต่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความ เห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน ใน ขณะเดียวกันภายในประเทศจะเป็น การทำงานร่วมกันระหว่าง กยท. และผู้ประกอบการยาง รวม ถึง ทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพราคายาง

ด้าน นายไชยยศ สีนเจริญกุล นายกษมาคมยางพาราไทย และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สืบเนื่องจากราคายางในตลาดโลกช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ลด ลงแบบผิดปกติ เพราะฉะนั้นด้านผู้ประกอบการ และตัวแทนของภาคเอกชนผู้ประกอบการ ยางพารา จึงมาหารือปัญหาราคายางร่วมกันกับภาครัฐ และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายาง ทั้งนี้ ทุกคนยอมรับว่าราคายางลงผิดปกติ ทั้งที่ยางพาราไม่ได้ล้นตลาดมาก และพื้นฐานการใช้ยาง ไม่ได้เป็นไป ตามกลไกตลาด วันนี้จึงร่วมกันหารือ พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางให้ มีเสถียรภาพที่ชัดเจน และจะเริ่มดำเนินการทันที เพื่อดูแลให้ราคายางมีเสถียรภาพ

“ราคายางในตลาดโลกเดียวกัน ทั่วโลกก็จะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ส่วนตลาดล่วงหน้าถ้ามีผู้เข้า ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเยอะๆ ราคาเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้ราคาตลาดซื้อขายจริงได้ โดยตลาดล่วงหน้า ของยางพาราจะมีอยู่ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดสิงคโปร์ ตลาดเชียงใหม่ และตลาดโตเกียว จึงไม่สามารถ บอกราคาที่แน่นอนเป็น ราคาเดียวได้ สำหรับกลุ่มพวกเรา 5 เสือ อยู่ในตลาดสินค้าที่มีการซื้อขาย จริง ไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าแน่นอน ดังนั้น มาตรการที่ได้มีการร่วมประชุมหารือกันนี้ จะเป็นกลไกที่ เราจะทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่ขณะนี้ไม่สามารถบอกให้ทราบได้ว่าจะใช้แนวทางและวิธีการอย่าง ไร” นายกษมาคมยางพาราไทย กล่าวท้าย

กยท. เร่งผลักดันมาตรการรองรับฤดูกาลเปิดกรีดยาง วอน ชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหกราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ



การยางแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันมาตรการรองรับฤดูกาลเปิดกรีดยาง วอนชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหกราคาไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจส่งผลกระทบต่อราคายางในตลาด คาดภายในสัปดาห์นี้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจทั่วโลก ขอให้พิจารณาข้อมูล และติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)กล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในช่วงสัปดาห์นี้ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ทั้งจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อยาง และนักลงทุนมีความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมัน อย่างไรก็ตาม กยท.คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ลดลงจากสัปดาห์ก่อนรวมไปถึงปริมาณยางที่ยังเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทางภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งตามรายงานธนาคารโลกคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลก การค้า และการผลิตเริ่มมีการฟื้นตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และการฟื้นตัวของความต้องการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงคาดว่าราคาที่ยางที่ลดลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ จะเป็นการลดลงในช่วงสั้นๆ เท่านั้น

“วอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง อย่าเร่งขายยางหกราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา ยางได้ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ กยท. นำเสนอประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ กยท. กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา ยาง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงดีอยู่ แม้ว่าราคา ยางจะลดลงไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้ราคา ยางจะขยับสูงขึ้นตามกลไกที่แท้จริงของตลาดได้” ดร.ธีธัช กล่าว



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อขาย เชื้อมั้น ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยัง...

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ตัวปรัสมัลลิเมจ

กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปม

กระแสข่าวลือไม่รับซื้อขาย เชื้อมั้น ยางพารา

เป็นสินค้าเกษตรที่ยังคงเป็นที่ต้องการตลาดโลก



กยท. เผยสาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจงประเด็นกระแสข่าวลือการไม่รับซื้อขายแผ่นในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ ภาคเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เน้นให้ความสำคัญกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพราะยางพารายังคงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์ว่า "ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคา น้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อขายแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อขายจากเกษตรกรตามปกติ แต่เร่งรัดให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีดใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีดในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยขึ้นกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีดมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำ ของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม

"ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ไขว้จรรยาบรรณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อขายดังกล่าว" ดร.ธีธัช กล่าว

นางปรีดีเปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ฤดูกาลผลัดใบยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีดยางประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีดยาง น้ำยางสดจากการเปิดกรีดยางในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิดยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีดยางจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดมูนนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีดยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิดยางในตะกอนภาคหรือใช้ตะกอนดิบ สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญรวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกอนภาคหรือตะกอนดิบก็ตามจะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดงายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยางในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอรั่มิดในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

"ดังนั้น เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางลั่วจะไม่รับซื้อยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดีถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางแผ่นชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th"
นางปรีดีเปรม กล่าวทิ้งท้าย



ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:47

หัวข้อข่าว: กยพ.เข้าดูแลราคายางในตลาดแล้ว

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

กยพ.เข้าดูแลราคายางในตลาดแล้ว

หมวดข่าว: เศรษฐกิจ วันที่ 08 มิ.ย. 60 เวลา 16:17:30 น. จำนวนผู้ชม : 40

Error loading player. No playable sources found



ปัญหาราคายางที่ร่วงลงอย่างหนัก ล่าสุดวันนี้ การยางแห่งประเทศไทยได้เข้าดูแลราคา
ในตลาดแล้ว

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินมาตรการดูแลราคา
ยางพาราแล้ว และเตรียมหารือกับผู้ผลิตมาเลเซีย และอินโดนีเซียภายในเดือนนี้ให้ชะลอการขยายยาง เพื่อ
พยุงราคาในตลาดให้สูงขึ้น ขณะที่การพูดคุยกับ 5 ผู้ส่งออกรายใหญ่ ยืนยันว่าไม่ได้มีการทุบตลาด แต่
ยอมรับว่ามีความผิดปกติของราคายาง ส่วนการช่วยเหลือชาวสวน ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า
กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอขยายเวลาชำระหนี้คืน ธกส. ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี ล่าสุดวันนี้ราคา
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่กิโลกรัมละ 57 บาท ยางแผ่นดิบ 54.78 บาท และน้ำยางสด 52 บาท โดยราคาปรับ
ลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท จากสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ ผลจากราคายางตกต่ำ บวกกับเหตุการณ์ระเบิดในหลายจุด กระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน
พฤษภาคมให้ลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยดัชนีอยู่ที่ 76 จากเดือนเมษายน อยู่ที่ 77 ขณะที่ดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต ลดลงอยู่ที่ 85.3 จาก 86.3



newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:47

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อขาย เชื้อมัน ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยัง...

กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อขาย เชื้อมัน ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยังคงเป็นที่ต้องการตลาดโลก



กยท. เผยสาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม แจงประเด็นกระแสข่าวลือการไม่รับซื้อขายแผ่นในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ ภาคเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เน้นให้ความสำคัญกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพราะยางพารายังคงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์ว่า "ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อขายแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อขายจากเกษตรกรตามปกติ แต่รณรงค์ให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นไปเล็กน้อยกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความเหนียว (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแห่งเอสทีอาร์20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำ ของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะทำให้ได้ยางมีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม

"ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อขายดังกล่าว" ดร.ธีรช กล่าวย้ำ

ด้านนางปรีดีเปรม ทัตสนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ฤดูกาลผลิตใบยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีตประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีต น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นไปเล็กน้อยกับสภาพต้นยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตาม

หลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีดยังจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่า ความหนืดขณะนี้เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการเท่านั้น จากนั้นต้นยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีดยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กว่าเพิ่มเติมว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางในตะกง ถาดหรือใช้ตะกงตัก สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำและน้ำยางใน สัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะทำยางในตะกงถาดหรือตะกงตักก็ตาม จะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดงายไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิต ที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีดยางในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอสฟอริกในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมาก เมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

"ดังนั้น เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางล้อยจะไม่รับซื้อ ยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่ มีความยืดหยุ่นดีถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูการเปิดกรีดยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยาง แผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางแผ่นชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th" นางปรีดี เปรม กล่าวทิ้งท้าย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:48

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.หารือ 3 เอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ร่วมหาแนวทางสร้างเสถียรภาพด้านราคาหลังร่วงผิดปกติ



กยท.หารือ 3 เอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ร่วมหา
แนวทางสร้างเสถียรภาพด้านราคาหลังร่วงผิดปกติ

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เรียกตัวแทนบริษัทผู้ส่งยางรายใหญ่ 3 บริษัท ได้แก่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และบริษัท วงศ์ปัดเท็ด จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาราคายางในตลาดโลกที่ลดลงอย่างผิดปกติและกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก

"ไม่มีใครพูดได้ว่าราคายางจะดีหรือไม่ดี แต่ราคาจะต้องมีเสถียรภาพ ทุกคนต่างหวังว่าราคายางจะมีการขยับขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ตอนนี้สถานการณ์เรียกว่ามีการลดลงอย่างผิดปกติ ซึ่งสาเหตุนั้นได้มีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากหลายปัจจัย โดยหลังจากได้มีการพูดคุยร่วมกันกับตัวแทนบริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ จึงมีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางที่ลดลง เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ กยท. จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีความจำเป็น หากมาตรการที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่เกิดเสถียรภาพ ก็จะต้องเร่งหาแนวทางหรือมาตรการอื่นแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน" พล.อ.ฉัตรเฉลิม กล่าว

ด้านนายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. กล่าวว่า กยท. มีหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานหาแนวทางที่ดีที่สุดให้แก่วงการยางพาราไทย ซึ่งนอกจากรับมือปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรแล้ว กยท. ยังได้เชิญผู้ประกอบการยาง มาร่วมหารือถึงที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนผู้ส่งออกยางพาราของไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า ราคายางพาราในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีความผิดปกติ เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไป จะมีมาตรการร่วมกันในการแก้ไขราคายางให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและเกิดเสถียรภาพมากขึ้น

"การขึ้นลงของราคาเป็นเรื่องที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไป แต่การขึ้นลงของราคายางอย่างรวดเร็วจนผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันราคาซื้อขายภายในประเทศมาจากการอ้างอิงราคาซื้อขายยางในตลาดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาราคายางจะต้องเข้าไปแก้ไขทั้งในส่วนของตลาดซื้อขายปัจจุบันและในตลาดล่วงหน้าด้วย เพราะทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันหมด

"ในขณะที่ตลาดโลกยังคงความต้องการยางพารามาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขณะนี้ เป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินที่มีการแข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลง ซึ่งไม่นานก็จะย้อนกลับไปสู่จุดสมดุล แต่การที่ราคาลดลงเร็วอย่างผิดปกติ จะต้องแก้ที่ต้นเหตุและหาแนวทางเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีเสถียรภาพ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

นายธีธัช กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากข่าวลือที่ไม่มีข้อมูลจริงอ้างอิง ทำให้ส่งผลต่อจิตวิทยาในการลงทุน เพราะฉะนั้น มาตรการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องของการเอาเงินเข้าไปแก้ไขแต่เป็นการช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นความจริงโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ยังมีมาตรการที่เป็นความร่วมมือของประเทศผู้ส่งออกกระด้งโลก อย่างเช่น ข้อตกลงเรื่องการจำกัดการส่งออก แต่เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน ในขณะที่เดียวกันภายในประเทศจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กยท. และผู้ประกอบการยาง รวมถึงทุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพราคาอย่าง

ด้านนายไชยยศ สีนเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และ กรรมการบริหาร STA กล่าวว่า ทุกคนยอมรับว่าราคาอย่างลงผิดปกติ ทั้งที่ยางพาราไม่ได้ล้นตลาดมาก และพื้นฐานการใช้ยางไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคาอย่างให้มีเสถียรภาพที่ชัดเจน และจะเริ่มต้นทำทันทีเพื่อดูแลให้ราคาอย่างมีเสถียรภาพ ราคาอย่างในตลาดโลกเดียวกัน ทั่วโลกก็จะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ

ส่วนตลาดล่วงหน้าถ้ามีผู้ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเยอะๆ ราคาเหล่านั้นจะเป็นตัวชี้ราคาตลาดซื้อขายจริงได้โดยตลาดล่วงหน้าของยางพาราจะมีอยู่ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดสิงคโปร์ ตลาดเซี่ยงไฮ้ และตลาดโตเกียว จึงไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนเป็นราคาเดียวได้ สำหรับกลุ่มพวกเรา 5 เลือ้อยู่ในตลาดสินค้าที่มีการซื้อขายจริง ไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าแน่นอน ดังนั้น มาตรการที่ได้มีการประชุมหารือกันนี้ จะเป็นกลไกที่เราจะทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่ขณะนี้ไม่สามารถบอกให้ทราบได้ว่าจะใช้แนวทางและวิธีการอย่างไร

คพ.จ่อกำหนดคุมกลิ่นโรงงานยางพารากวนชุมชน



เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ.ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพารา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนายช่างชั้นไทย สมาคมยางพาราไทย สหกรณ์กองทุนสวนยาง และขบวนการสหกรณ์จังหวัดต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการยางพาราทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง

นายจตุพร กล่าวว่า ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยางเป็นโรงงานลำดับที่ 52 (3) คือ การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 698 แห่ง ตั้งอยู่กระจายในทุกภาค โดยมีมากที่สุดในภาคใต้ 461 แห่ง ร้อยละ 72 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89 แห่ง ร้อยละ 14 และภาคตะวันออก 78 แห่ง ร้อยละ 12 ตามลำดับ จังหวัดที่มีโรงงานยางพารามาก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. นครศรีธรรมราช 2. สงขลา 3. ตรัง 4. สุราษฎร์ธานี และ 5. ระยอง ตามลำดับ มีปัญหาเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็นกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไนโตรมี 2-3 กม. ซึ่งในปี 2555-2560 มีเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น จำนวน 50 เรื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

อธิบดี คพ.กล่าวอีกว่า คพ. ได้ตรวจสอบการประกอบกิจการยางพาราและพบว่ามีส่วนหลักที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่น จากกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การทำยางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิคและกรดซัลฟิวริก การขนส่งสู่โรงงานมีการรั่วไหลของน้ำเซรั่มจากยางก้อนถ้วย ตกหล่นบนถนน การกอง/การเก็บวัตถุดิบกลางแจ้งเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้งจะมีปัญหาน้ำชะกองยาง โดยจะส่งผลกระทบต่อน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การล้างทำความสะอาดยาง การสับให้เป็นชิ้นเล็ก การอบยางโดยใช้ความร้อน มีการระบายอากาศเสียที่มีกลิ่นออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่ง คพ.ได้ประเมินด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ พบว่าสามารถส่งผลกระทบต่อได้ไกลในระยะ 2-3 กม.

นายจตุพร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ 1. เห็นชอบ การกำหนดมาตรฐานควบคุมกลิ่นจากการประกอบกิจการยางพารา ซึ่ง คพ.คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรฐานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมโดยมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การยางแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากโรงงานยางพาราร่วมกันขับเคลื่อนการกำหนดมาตรฐานต่อไป 2. มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหาแนวทางในการจัดการกลิ่นที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้รายงานผลการประชุมวันนี้ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อทราบต่อไป และ 3. มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร หาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิค แทนกรดซัลฟิวริก เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

“แนวทางที่ใช้ในการกำหนดมาตรฐานนี้ จะเน้นตามหลักประชารัฐ และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรก็ควรใช้สารเคมีที่ช่วยทำให้ยางจับตัวเร็วขึ้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการยางพาราก็ต้องปรับปรุงการผลิตให้ดีเพียงพอที่จะควบคุมกลิ่นไม่ให้ไปรบกวนประชาชนที่อยู่รอบๆ ภาครัฐก็ต้องช่วยสนับสนุนข้อมูลหรือวิชาการให้ทั้งเกษตรกรและโรงงานเพื่อให้มีการพัฒนาควบคุมกันไปได้อย่างยั่งยืน” นายจตุพร กล่าว.



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:49

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่ง ทำแผนแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพาราทั่วประเทศ พร้อม เตรียมออก...

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่ง ทำแผนแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพาราทั่วประเทศ พร้อม เตรียมออกค่ามาตรฐานกลิ่นช่วยป้องกันชุมชนรอบข้าง คาดแล้วเสร็จใน 1 ปี

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ข่าว : 8 มิถุนายน 2560

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่ง ทำแผนแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพาราทั่วประเทศ พร้อม เตรียมออกค่ามาตรฐานกลิ่นช่วยป้องกันชุมชนรอบข้าง คาด แล้วเสร็จใน 1 ปี

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้เห็นหน้าแนวทางการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการยางพารา เนื่องจากประเทศไทยมีโรงงานผลิตยางเป็นโรงงานลำดับที่ 52 มีการทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติรวม 698 แห่ง ตั้งอยู่กระจายในทุกภาค โดยมากที่สุดภาคใต้ 461 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 89 แห่ง และภาคตะวันออก 78 แห่ง ส่วนจังหวัดที่มีโรงงานมาก คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี และระยอง ทำให้มีปัญหาเรื่องน้ำเสียและกลิ่นเหม็นกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 2-3 กิโลเมตร ทั้งนี้ ในปี 2555-2560 มีเรื่องร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น 50 เรื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดย คพ. ได้ตรวจสอบการประกอบกิจการยางพารา พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นจากกระบวนการต่างๆ มาจากการทำยางก้อนถ้วยที่ใช้กรดฟอร์มิคและกรดซัลฟิวริก การขนส่งสู่โรงงานมีการรั่วไหลของน้ำเชอร์มจากยางก้อนถ้วย ตกหล่นบนถนน การกองหรือการเก็บวัตถุดิบกลางแจ้งเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้ง ปัญหาน้ำชะกองยางที่ส่งผลกระทบต่อน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การล้างทำความสะอาดยาง การสับให้เป็นชิ้นเล็ก การอบยางโดยใช้ความร้อน ซึ่งมีการระบายอากาศเสียที่มีกลิ่นออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้ คพ. ต้องประเมินด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ผลออกมาว่า สามารถส่งผลกระทบต่อไปได้ไกลในระยะ 2 - 3 กิโลเมตร ดังนั้น แผนแก้ปัญหาจึงกำหนดมาตรฐานควบคุมกลิ่นจากการประกอบกิจการยางพารา คาดว่า จะใช้เวลาจัดทำมาตรฐานฐานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี พร้อมทั้ง ตั้งคณะทำงานร่วมที่มีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การยางแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากโรงงานยางพาราร่วมกันขับเคลื่อนการกำหนดมาตรฐานต่อไป ให้การยางแห่งประเทศไทยไปหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการยางพาราทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางจัดการกลิ่นที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับทราบ และให้การยางแห่งประเทศไทยและกรมวิชาการเกษตร หาแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิคและแทนกรดซัลฟิวริก เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวย่ว่า แนวทางที่ใช้กำหนดมาตรฐานจะเน้นตามหลักประชารัฐและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรควรใช้สารเคมีที่ช่วยทำให้ยางจับตัวเร็วขึ้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ประกอบการยางพาราต้องปรับปรุงการผลิตให้ดีเพียงพอที่จะควบคุมกลิ่นไม่ให้ไปรบกวนประชาชนที่อยู่รอบๆ ขณะที่ภาครัฐต้องช่วยสนับสนุนข้อมูลหรือวิชาการให้เกษตรกรและโรงงาน เพื่อให้มีการพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนด้วย



ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:54

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อขาย เชื้อมัน ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยัง...

กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อขาย เชื้อมัน ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยังคงเป็นที่ต้องการตลาดโลก



กยท. เผยสาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม แจงประเด็นกระแสข่าวลือการไม่รับซื้อขายแผ่นยางในพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ ภาคเกษตรกรรม และสถาบันเกษตรกร เน้นให้ความสำคัญกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพราะยางพารายังคงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง ดร.ธีรวิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์ว่า "ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโคเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับความกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคา ยางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับ ข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อขายแผ่นยางของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูล และสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริง ทั้งหมด เพราะทางบริษัทฯ ยังเปิดรับซื้อขายจากเกษตรกรตามปกติ แต่รณรงค์ให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่ง

อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่ น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นมาเล็กน้อยขึ้นกับสภาพดินยางที่แตกต่างกัน และน้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแห่งเอสทีอาร์20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำ ของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะในช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม

"ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขา ใกล้เคียงบ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าว การไม่รับซื้อขายดังกล่าว" ดร.ธีรวิช กล่าว

ด้านนางปรีดีเปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ฤดูกาลผลิตในยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีตประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีต น้ำยางสดจากการเปิดกรีตในครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นมา ขึ้นอยู่กับสภาพดินยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำ ยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีตจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดมูนนี่เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นดินยางจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อกรีตยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางใน ตะกร้อถาดหรือใช้ตะกงตบ สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเจือจางน้ำ และน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย ไม่ว่าจะเป็นยางในตะกร้อถาดหรือตะกงตบก็ตามจะได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดยางไม่สปริง หมายถึงยางขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือการไม่ใช้กรดฟอสฟอริกในการ จับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

"ดังนั้น เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปริงจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางล้อจะไม่รับซื้อขายแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางแผ่นชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th" นางปรีดีเปรม กล่าวทิ้งท้าย

กยท. ชี้เหตุ ราคายาง พร้อมเคลียร์ปมกระแสข่าวลือไม่รับซื้อยาง เชื้อม้น ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ยังคงเป็นที่ต้องการตลาดโลก



กยท. เผยสาเหตุราคายางที่มีการปรับลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อม แจงประเด็นกระแสข่าวลือการไม่รับซื้อยางแผ่นในถิ่นที่ภาคใต้ ย้ำ ภาคเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เน้นให้ความสำคัญกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพราะยางพารายังคงเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดโลกมีความต้องการสูง

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สัมภาษณ์ว่า "ตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าทั้งตลาดโคตเกียว (TOCOM) และ ตลาดเซี่ยงไฮ้ (SHEF) ได้รับความกระทบจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่ลดลง และการคาดการณ์เรื่องสต็อกยางของประเทศจีน ส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำหรับข่าวลือเรื่อง บริษัทยางล้อต่างประเทศจะไม่ซื้อยางแผ่นของไทย เพราะคุณภาพไม่ได้อัตราฐาน ตามที่ขีตตรวจ สอบข้อมูลและสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าเป็นความจริงทั้งหมด เพราะทางบริษัท ยังเปิดรับซื้อจากเกษตรกรตามปกติ แต่แรงกดดันให้เร่งแก้ไขปัญหายางขาดความยืดหยุ่น ซึ่งอาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรีตในช่วงที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง ใช้สารจับตัวที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ การเจือจางน้ำมากเกินไป เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม เพราะเมื่อเริ่มฤดูกาลเปิดกรีตใหม่น้ำยางสดจากการเปิดกรีตครั้งแรก อาจจะมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นมาเล็กน้อยขึ้นกับสภาพดินยางที่แตกต่างกัน และ น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิด กรีตมีค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก แต่ค่าความหนืด (MOONEY) เฉลี่ยมากกว่า 65 ซึ่งก็ยิ่งสูงกว่ามาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์20 ถ้าหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือ ตามคำแนะนำของฝ่ายวิชาการของ กยท. ก็จะช่วยให้ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรีตยางใหม่ก็ตาม

"ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ให้ความสำคัญกับกระบวนการการผลิตยางแผ่นชั้นดี หรือการผลิตยางชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน โดยสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้จาก กยท. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และขอให้ผู้ส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร โดยไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวการไม่รับซื้อยางดังกล่าว" ดร.ธีรชัย กล่าว

ด้านนางปรีดีเปรม หัตถ์กุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ฤดูกาลผลิตใบยางของแต่ละพื้นที่ในประเทศจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นั้น ซึ่งเกษตรกรจะหยุดกรีตประมาณ 2-4 เดือน และเมื่อเริ่มเปิดกรีต น้ำยางสดจากการเปิดกรีตครั้งแรกอาจมีสารที่ไม่ใช่ยางสูงขึ้นมาเล็กน้อยขึ้นกับสภาพดินยางที่แตกต่างกันและอาจส่งผลให้น้ำยางเสียสภาพเร็วกว่าปกติได้ ประกอบกับเกษตรกรบางรายผลิตยางแผ่นดิบไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการทำยางแผ่นของกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 24 กลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี พบว่า น้ำยางสดในช่วงแรกของการเปิดกรีตจะค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกหรือค่า PO อยู่ในช่วง 35-40 ค่าความหนืดมูนนี่ เฉลี่ยมากกว่า 65 ทั้งนี้ การรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตยางแผ่น ต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น จากนั้นดินยางจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อกรีตยางได้ประมาณ 5-7 วัน

นางปรีดีเปรม กวาทเพิ่มเติมน่า ในการทำยางแผ่นดิบโดยทั่วไปของเกษตรกรที่มีสวนยางขนาดเล็ก มักจะผลิตยางใน ตะกงถาดหรือใช้ตะกงตีบ สำหรับสวนขนาดใหญ่หรือเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่รวบรวมน้ำยางครั้งละปริมาณมากๆ การเอื้อ ใจงาน้ำและน้ำยางในสัดส่วนที่ถูกต้องเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งการใช้กรดตามคำแนะนำด้วย "ไม่ว่าจะทำ ยางในตะกงถาดหรือตะกงตีบก็ตามจะทำได้ยางแผ่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน ในส่วนยางที่ขาดงายไม่สปรัง หมายถึงยาง ขาดความยืดหยุ่น อาจพบบ้างจากกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น เปิดกรดในขณะที่ยางอ่อน ใช้สารเร่งน้ำยาง หรือ การไม่ใช้กรดฟอร์มิคในการจับตัว เป็นต้น แต่ปัญหานี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยางในภาพรวม

"ดังนั้น เกษตรกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปกับข่าวเรื่องยางไม่สปรังจนเกิดข่าวลือว่า บริษัทยางจะไม่รับซื้อยางแผ่น เพราะหากเกษตรกรมีการผลิตยางแผ่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือตามคำแนะนำ ก็จะทำให้ได้ยางที่มีความ ยืดหยุ่นดีตั้งแต่จะเป็นช่วงฤดูกาลเปิดกรดยางใหม่ก็ตาม ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำการผลิตยางแผ่นชนิดนี้ ได้หรือการผลิตยางแผ่นชนิดอื่นๆ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานได้จาก website ที่ www.raot.co.th" นางปรีดีเปรม กล่าว หึ่งท้าย

Invalid Domain Name





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เกษตรทำกิน <https://kasettumkin.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:56

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ปล่อยุ่ 2.5 พันล้าน ดอกตำให้ชาวสวนยาง-ผู้แปรรูป



กยท. พร้อม ปล่อยุ่เงินให้กู้ยืม ในวงเงินรวมกว่า 2.5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ปรับปรุงคุณภาพยางพาราในประเทศให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ล่าสุด คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรเงินให้กู้ยืมกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(3) หมวดที่ 1 เงินให้กู้ยืม โดยการจัดสรรเงินให้กู้ยืมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เป็นเงินงบประมาณที่มาจากมาตรา 49 (3) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงคุณภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรมแปรรูปยางขึ้นต้น อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้ยาง รวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพารา ซึ่งในภาพรวม เงินทุนก้อนนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยในการพัฒนาทางพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายางในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตามในส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะเริ่มต้น/พัฒนา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และในระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ในส่วนของผู้ประกอบการยาง กำหนดอัตราดอกเบี้ยออกเป็น 3 อัตรา คือ ดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดา ร้อยละ 2.5 ส่วนประเภทวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 และประเภท นิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ด้านประเภทการกู้เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าฯลฯ สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งในระยะเริ่มต้น/พัฒนา และระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 และสำหรับผู้ประกอบการยาง แบ่งเป็นประเภทบุคคลธรรมดา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ประเภทวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และ ประเภทนิติบุคคลคิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กยท. ได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) เงินให้กู้ยืม เป็นเงิน จำนวน 2,567 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้พร้อมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และประสงค์จะกู้เงินดังกล่าวเพื่อพัฒนาการทำสวนยาง พัฒนาคุณภาพยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และธุรกิจยางพารา ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้แล้ว โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ทันทีที่ กยท. ทุกจังหวัดและทุกสาขาทั่วประเทศ



โพสต์ทูเดย์ <http://www.posttoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:58

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ฉัตรชัยจ่อชงกรม.ขายเวลาสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรซื้อขายยางพารา

ฉัตรชัยจ่อชงกรม.ขายเวลาสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร ซื้อขายยางพารา



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมเสนอมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ต่อคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิ.ย. นี้ ซึ่งคาดว่าเมื่อครม.อนุมัติแล้วจะทำให้มีสถาบันเกษตรกรมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นและเกิดการแย่งซื้อขายยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นจากที่มีแค่บริษัทเอกชนรายใหญ่ซื้อ นอกจากนี้ได้ให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ไปหารือกับเอกชน 5 เลือผู้ซื้อขายยางรายใหญ่เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนราคายางพาราในตลาด ซึ่งเบื้องต้นยางแผ่นรมควันชั้นสามก็เริ่มขยับจาก 50 บาทเป็น 53 บาทต่อกิโลกรัม เชื่อว่าแนวโน้มราคายางจะดีขึ้นไม่ต่ำกว่าเหลือต่ำกว่า 40 บาทเหมือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้กยท. เมื่อกลางเม.ย.60 มีมติ

- 1.ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่หมดเวลา มี.ค.60 ให้ขยายออกไปถึง มี.ค. 63 เนื่องจากสถาบันยังคืนเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)ไม่ครบจะได้มีเวลา
- 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ยังเหลือเกษตรกร ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลาออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ
- 3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 เพื่อให้กระบวนการดำเนินงาน
- 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 3% กับคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท

นายไชยยศ สันเจริญกุล นายกษมาคมยางพาราไทย และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีดิ่งแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคายางในตลาดโลกช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ลดลงแบบผิดปกติ เพราะฉะนั้นด้านผู้ประกอบการ และ ตัวแทนของภาคเอกชนผู้ประกอบการยางพารา จึงมาหารือปัญหาราคายางร่วมกับภาครัฐ และมีมาตรการในการ แก้ไขปัญหาราคายาง ทั้งนี้ ทุกคนยอมรับว่าราคายางลงผิดปกติ ทั้งที่ยางพาราไม่ได้ล้นตลาดมาก และพื้นฐานการใช้ยาง ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด วันนี้จึงร่วมกันหารือ พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางให้มีเสถียรภาพที่ชัดเจน และจะเริ่มดำเนินการทันที เพื่อดูแลให้ราคายางมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ราคายางในตลาดโลกเดียวกันมีตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นตัวชี้นำ จึงไม่สามารถบอกราคาที่แน่นอนเป็นราคาเดียวได้ สำหรับกลุ่มพวกเรา 5 เลือ อยู่ในตลาดสินค้าที่มีการซื้อขายจริง ไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าแน่นอน ดังนั้น มาตรการที่ได้มีการ ร่วมประชุมหารือกันนี้ จะเป็นกลไกที่เราจะทำให้ราคามีเสถียรภาพ แต่ขณะนี้ไม่สามารถบอกให้ทราบได้ว่าจะใช้แนวทาง และวิธีการอย่างไร

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ได้หารือตัวแทนบริษัทผู้ส่งยางรายใหญ่ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีดิ่ง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และบริษัท วงศ์บิณฑิต จำกัด หวังหาแนวทางการแก้ ปัญหาราคายางในตลาดโลกลดลงอย่างผิดปกติ และกำหนดมาตรการเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกิดขึ้น ซึ่งจาก การหารือพบว่าราคายางมีการเคลื่อนไหวผิดปกติจริง แต่ยางตลาดต้องการใช้มาก ทำให้มีการขบวนการปล่อยข่าวลือ ไม่มีมูลทุบราคาลงมา ทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือรับซื้ออย่างเพิ่มมากขึ้น



Hoon inside.com www.hooninside.com

Rating: ★★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 06:59

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: [สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน](#)

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน

แจ่งเขตซีโร5กวด.'มีชัย'รับเปลี่ยนใจ กสม.ด้วย-ผิดกฎปรีศ ปปช.-ศาลรธน.สอรรถสมชัยบัตเอาคืน9รมต.'วิษณุ-สมคิด'ทำสอบ'อดดม'เชื้อโยงปมโละ

'บิ๊กตุ' ยืนยันไม่ได้สืบทอดอำนาจ รับปากมีเลือกตั้งแน่ ด้าน 'วิษณุ' เผยตรวจสอบคุณสมบัติ 9 รมต.ของ กกต.มีคนร้องก่อนหน้านี้ ก็ว่าสอบจบไปแล้ว ยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องถือหุ้น

กยท.เรียกเคลียร์รางวัล5เลือกตบราคา มีนรวงหนักผิดปกติวบพันที่โละ12บาทแรงสกัด'ขาวปล่อย'หรือ'2ปท.'ช่วยดันคานวโนมืดขึ้น กยท.เรียก 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ส่งออกเข้าหารือ ยืนยันไม่ได้กวดราคา บังคับภายใน-นอกประเทศ เล็งทำหนังสือถึงอินโดฯ-มาเลเซียหรือนามาตรการ ลดส่งออกมาใช้ ชลเชที่ราคาอย่างทั่ว ปท.กระเดื่องขึ้นเล็กน้อย

3ทหารที่สุดบีมสารภาพกวดลิ่งอาวุธชายทั่วปท.

'บิ๊กป้อม' ยกหูเคลียร์ 'เตี้ย บั่น' เผยไม่ติดใจเอาความ สอบสวนจำทัพยายังไม่ขัดทอด ด้าน ตม.พบขมมูล ร.ต.ท.ชาวกัมพูชาเข้าออกไทย ถึง 231 ครั้ง

เพิ่มข้อหา'แก๊งเปรี้ยว'วางแผนลงฆ่าแอมที่เยี่ยม'เอิร์น'ในคุกเผยเมหาหนัก-ลงมือขอเครื่องสำอางใช้คุย'คำยา'ข้ามชาติ

รองโฆษก ดร.ออกโรงแจ่งยืนยัน 'บิ๊กแป๊ะ' ไม่เอาเกียรติป้องกัน 'แก๊งเปรี้ยว' แน่ อ้อมแอมปมยาเสพติดระบุ อยู่ในสำนวน 'อังคณา' โจรแจ่ง ปอท.โดนมือดีตัดต่อ เจจอ้างชื่อให้อภัยมือहनศพ

'บั้นพม่า' ดิ่งอันดามันร่อยกว่าชีวิตสูญหาย

เครื่องบินกองทัพพมาชนผู้โดยสารกว่าร้อยชีวิต ร่วงลงทะเลอันดามัน คาดเครื่องขัดข้อง จีนเพิ่งส่งมอบให้บินเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว

'สมคิด' จับเข้า'อาเบะ'ยันรฟ.ไทย-ญี่ปุ่นมีแน่

'สมคิด' เข้าพบ 'ชินโสะ อาเบะ' เชิญผู้นำ-คณะรัฐมนตรีเยือนไทย ดึงนักธุรกิจมาลงทุน ยัน รฟ.ไทย-ญี่ปุ่นเกิดแน่ 'บิ๊กตุ' ลงพื้นที่ เมืองจันทร์ มอบสิ้นเชื้อเกษตรแปลงใหญ่ เนะทำทุเรียนมีน้ำตาลน้อย ลั่นต้นไทยมหาอำนาจด้านผลไม้

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน